

## พนักงานเห็นช่องฟ้องขอเงินเพิ่มมหาศาล

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 12 ม.ค. 2559

ศาลปกครอง ตัดสินให้มหาวิทยาลัยคืนเงินพนักงานเฉพาะคนฟ้อง  
กรณีหักเงินโดยไม่เป็นไปตามมติ ครม."วีรชัย"เผยเป็นกรณีตัวอย่าง  
แนะพนักงานอยากฟ้องผู้บริหาร ติดตอร์ับสำนวนการฟ้องได้ที่ เวปเพจของ  
CHES

ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่  
กรณีมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ  
นี้ศาลปกครองเชียงใหม่ได้ตัดสินให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินที่หักคืนให้แก่โจทก์ รวมทั้งสิ้น145,170บาท  
ทั้งนี้คำสั่งนี้เฉพาะผู้ฟ้องกรณีเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ  
CHESกล่าวว่า เป็นเรื่องเป็นปัญหายืดเยื้อมานานกว่า16ปี จึงเป็นที่น่ายินดี ที่ศาลตัดสินให้เห็นแนวทางที่ชัดเจน  
เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1.4แสนคน  
ถูกหักเงินเดือนและได้รับเงินเดือนไม่ตรงฐานเงินเดือนที่ ครม.มีมติ ดังนั้น  
คดีนี้จึงเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่พี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมได้  
โดยสามารถติดตอร์ับสำนวนการฟ้อง ได้ที่เวปเพจของ CHESที่ <https://www.facebook.com/groups/Coordinating.Center.Public.Higher.Ed.Staff/>

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาการได้รับเงินเดือนไม่ตรงฐานเงินเดือนที่ ครม.มี  
มติปรับเงินเดือนให้ในแต่ละปีนี้ เป็นปัญหาเรื้อรังมานานตั้งแต่ ครม.ได้มีมติ  
ให้จัดจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเพื่อ  
รองรับการปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเมื่อปี  
2542 โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าราชการเพื่อชดเชยสิทธิ์ที่ต้องเสียไป คือ เพิ่มขึ้น  
1.7เท่าสำหรับสายอาจารย์ และ 1.5เท่า  
สำหรับสายสนับสนุนตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.)แต่ปัจจุบัน  
หลายมหาวิทยาลัยจ่ายจริงเพียง1.1-1.5ของเงินเดือน  
และไม่ยอมปรับฐานเงินเดือนให้ตามที่ครม.มีมติปรับฐานเงินเดือนให้ข้าราชการ 3 ครั้งที่ผ่านมา  
จนทำให้เกิดการฟ้องดังกล่าว.“

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มกราคม 2559](#)